



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ฉบับที่ ๒๖

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ด้วยรัฐบาล ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็น คราวที่ ๓ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และนายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยที่รัฐบาลเห็นว่า การยังคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในคราวนี้แตกต่างจากคราวที่ผ่านมา คือ มิได้มุ่งที่จะห้ามการเปิดใช้สถานที่หรือการจำกัดกิจกรรมใดๆ อันอาจกระทบต่อวิถีชีวิตปกติในส่วนของ ประชาชนเพราะการควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้ผลดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง หากแต่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องสนธิกำลังทุกฝ่าย นอกเหนือจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้สามารถบูรณา การความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคต่อไปได้อีกระยะหนึ่งในช่วงเวลาซึ่ง สถานการณ์การระบาดของโรคในต่างประเทศยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้มีคำสั่ง ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) มีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและ พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด

ดังนั้น จังหวัดเชียงราย จึงออกประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

เอกสารแนบ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๒๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ข้อ ๑ การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ</p> <p>การใช้ อาคาร สถานที่ ของ โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมให้ดำเนินการได้ โดยการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีกำหนดโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องจัดให้มีความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคการแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน การฝึกอบรม สัมมนา รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นในระหว่างการออกกำลังกาย</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ เพื่อการล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนและก่อนรับประทานอาหาร</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้อัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑ คน) หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับเวลาการเรียน สลับวันเรียนปรับการเรียนเป็นระบบ</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอาคารหรือรับ -ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรม การตรวจคัดกรองอาการป่วย และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึง ห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้อโรครวมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร</p> <p>๔) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุม กำกับการ</p>	<p>๑) ศปก.จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล ศปก.เทศบาลนคร กำกับดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒) ศปม. จัดกำลังสายตรวจ ร่วมตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

	<p>ออนไลน์ในบางรายวิชาหรือปรับหลักสูตรให้ตรงเรียนบางรายวิชาตามรูปแบบที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๖) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหาร สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบลงทะเลเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเปิดกิจการหรือจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรม สัมมนา</p> <p>๗) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเลเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>เรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนา และงานธุรการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๖) ให้พิจารณาพัฒนาวัตกรรมการลงทะเลเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรมรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p> <p>๗) กรณีนักเรียนผู้ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย</p>	
<p>ข้อ ๒ การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆ</p> <p>(๑) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา</p> <p>ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้น ๆ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขาและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑) ศปก.จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล ศปก.เทศบาลนคร มีหน้าที่กำกับ ดูแล และออกคู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p>

	<p>๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการมิให้อัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๖) สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ออลล์ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกัน ในชั้นต้นให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็ยังสามารถทำได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร</p> <p>๗) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๓) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขายและงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน</p> <p>๔) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับ - ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร</p> <p>๕) อาจจัดให้มีการรับ - ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ</p> <p>๖) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่สถานประกอบการเพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p> <p>๗) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมกำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ตรวจประเมิน กำกับ ติดตามการประกอบกิจการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้ รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตามกำกับตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศบค. ทราบรายสัปดาห์</p> <p>๒) ศปม. จัดกำลังสายตรวจ ร่วมสำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>
<p>(๒) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผ่อนผันให้เปิดดำเนินการได้โดยเปิดทำการตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด จนถึงเวลา ๒๔ .๐๐</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ไมโครโฟน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p>	<p>๑) มาตรการคัดกรองอายุ ใช้ และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค</p>	<p>๑) ศปก. จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล ศปก.เทศบาล นคร ติดตาม กำกับดูแล ร่วมกับ</p>

<p>นาฬิกาของวันเดียวกันและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย</p> <p>ในส่วนของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปสามารถเปิดให้บริการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาได้แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ให้บริการหลังเวลาดังกล่าว</p>	<p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย ๒ เมตรหรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะสูง ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะอย่างน้อย ๒ เมตร หรือมีฉากกั้นทดแทนได้</p> <p>๕) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ให้บริการ มิให้แออัด โดยคิดจำนวนผู้บริการตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อผู้บริการ ๑ คน นั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน ๕ คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น ทั้งนี้ให้ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น มิให้มีพนักงานนั่งกับผู้บริการ มิให้มีผู้บริการร้องเพลงร่วมกับผู้บริการ และมีให้มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น ยกเว้น การเต้นของนักร้องหรือนักแสดงที่เต้นหรือแสดงบนเวที</p> <p>๖) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เป็นห้องปรับอากาศ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศรวมทั้งแผ่นกรองอากาศให้ได้ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๗) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงาน และผู้บริการรวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมกำกับ การให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้</p>	<p>ตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งอาจให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด - 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะตามคำแนะนำของทางราชการ</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๔) ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชัน ลดราคา ขายพ่วง โฆษณา พนักงาน เซียร์เปียร์ รวมทั้งต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกค้านำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในร้าน</p> <p>๕) งดนั่ง ร้องเพลง เต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นกับผู้บริการ งดการเต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะหรือนั่งของผู้บริการ รวมทั้งจัดให้มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน ทุกครั้งก่อนใช้ บริการ</p> <p>๖) งดให้จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรูปแบบเหยือก ถ้วย หรือใส่ในภาชนะที่มีโอกาสจับหรือใช้ร่วมกัน</p> <p>๗) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่สถานประกอบการเพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบประเมินกำกับติดตาม การประกอบกิจการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมินติดตามกำกับตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศบค. ทราบรายสัปดาห์</p> <p>๒) ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วมตำรวจทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการ</p>
--	---	--	---

	<p>พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้</p> <p>๘) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดพร้อมทั้งระบุความจุของจำนวนผู้ใช้บริการ และ พร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด</p> <p>๙) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p> <p>๙) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบ ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ที่กำหนด ก่อนเปิดกิจการ</p>
<p>(๓) ร้านอาหารและร้านอินเทอร์เน็ต ให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขาและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยคิดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจำกัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ต่อรอบ ทั้งนี้ มีการพักทำความสะอาด ๑๕ นาทีต่อรอบ</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงาน และผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึงห้องสุขาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๕) ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน</p> <p>๖) งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน เช่น กิจกรรมการแจกหรือมอบของรางวัล</p>	<p>๑) ศปก.จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล ศปก.เทศบาลนคร ติดตาม กำกับดูแล ร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจประเมิน กำกับติดตาม การประกอบกิจการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้รวมทั้งให้รายงานผล</p>

	<p>พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้</p> <p>๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดพร้อมทั้งระบุความจุของจำนวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด</p> <p>๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๗) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ร้านเพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p> <p>๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>การตรวจประเมินติดตามกำกับตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศบค. ทราบรายสัปดาห์</p> <p>๒) ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วมตำรวจทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้ เป็น ไป ตาม มาตรการที่กำหนด</p>
<p>(๔) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาเปิดทำการปกติที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องอาบน้ำ อ่างอาบน้ำ ห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในพื้นที่ส่วนรวม ทั้งนี้ พนักงานบริการสามารถสวม Face Shield แทนได้</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ในพื้นที่ส่วนรวม</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึงห้องสุขาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔) การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและ</p>	<p>๑) ศปก.จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล ศปก.เทศบาลนคร ติดตาม กำกับดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจประเมินกำกับติดตาม การประกอบ</p>

	<p>๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทากิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงานและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กำกับกาบริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้</p> <p>๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดพร้อมทั้งระบุความจุของจำนวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด</p> <p>๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p> <p>๙) ให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหา เชื้อโควิด - 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังโรคอื่นด้วย ทั้งนี้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าว</p>	<p>มาตรการเสริมเช่นเดียวกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ</p> <p>๕) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรครายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๖) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนรวมของสถานประกอบการ เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p> <p>๘) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด ให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบทราบ ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>กิจการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมินติดตามกำกับตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศบค. ทราบรายสัปดาห์</p> <p>๒) ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วมตำรวจทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>
<p>ข้อ ๔ การขนส่งสาธารณะ</p> <p>เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและรองรับการเดินทางที่อาจหนาแน่นขึ้นภายหลังที่ได้มีการเปิดเรียนและการเปิดทำการของสถานที่ต่าง ๆ แล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่นราวจับ บัตรโดยสาร ภายในยานพาหนะ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารสถานี่โดยสาร ชานชาลาท่าเรือ ท่าอากาศยาน และประตูขึ้นอากาศยาน ทั้งนี้ให้</p>	<p>๑) ศปก.จังหวัด ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล ศปก.เทศบาลนคร กำกับดูแลร่วมกับ</p>

<p>เตรียมความพร้อม กำกับดูแลและตรวจสอบการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการบินขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามแนวทางราชการกำหนด</p>	<p>๒) ให้ผู้ประกอบการพนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ บริเวณสถานีขนส่ง/โดยสารท่าเรือ ท่าอากาศยาน รวมทั้งจัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ประกอบการ พนักงานผู้ให้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นยานพาหนะรถตู้รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสองแถว รถสามล้อ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร หรืออากาศยานทุกครั้ง</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ในกรณีที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศอาจพิจารณาจัดบริการสำหรับผู้โดยสารบนอากาศยานตามความจุมาตรฐานในการโดยสารอากาศยาน ภายใต้การควบคุมกำกับและดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และให้สายการบินดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะอยู่ในอากาศยาน</p> <p>๖) การโดยสารรถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศรถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร อาจพิจารณาจัดบริการให้ผู้โดยสารนั่งได้ทุกที่นั่ง และมีผู้โดยสารยืนโดยไม่หันหน้าเข้าหากัน ทั้งนี้ให้มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของความจุตามมาตรฐานของพาหนะดังกล่าวข้างต้น</p> <p>๗) ให้ควบคุมจำนวนผู้โดยสาร มิให้แออัดและรวมกลุ่มกันทั้งในสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลาท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมถึงในยานพาหนะโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ</p>	<p>รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารสถานีสโดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ ท่าอากาศยานรวมถึงห้องสุขา และภายในยานพาหนะ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร บริเวณสถานีโดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ ท่าอากาศยานและห้องน้ำ</p> <p>๔) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน</p> <p>๕) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ให้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒) ศปม. จัดกำลังสายตรวจ ร่วมตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>
---	---	--	--

	<p>สัมพันธ์ระหว่างกันและให้พิจารณาเพิ่มรอบการโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>๘) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p> <p>๙) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงานและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ อาจพิจารณางดให้บริการกรณีพบผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้</p>		
--	---	--	--

หมายเหตุ :

มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑

มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน